



ฉบับที่ 15/2559

**เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงิน**

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในชีวิตประจำวันให้เผยแพร่อย่างกว้างขวางไปสู่นักศึกษา กศน. ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะชีวิตด้านการเงินส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธปท. และสำนักงาน กศน. จะร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชา แบบเรียน และเครื่องมือสื่อสารความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินในชีวิตประจำวัน อาทิ ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต การบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน การรู้เท่าทันภัยทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เป็นต้น โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ให้มีเนื้อหาทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่เทียบเท่ากับนานาชาติ

2. การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การพัฒนาความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่จะเป็นผู้นำการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่สู่นักศึกษา กศน. ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง โดยอาศัยช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย น่าสนใจ และสะดวกสำหรับผู้เรียน เช่น การจัดอบรมผ่านระบบ e-TV หรือสื่อ online เป็นต้น

3. การติดตามประเมินผลหลักสูตร เนื้อหาความรู้ และกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์พัฒนาการทักษะทางการเงินของผู้เรียน และชี้ให้เห็นช่องว่างความรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา กศน. มีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

อนึ่ง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายไพบุลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้อำนวยการ ธปท. และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นผู้แทนจากทั้งสององค์กรในการลงนาม โดยมีนางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ศคง. ธปท. และนางสาวอัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ร่วมเป็นพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มีนาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมกลยุทธ์ ศคง.

โทรศัพท์ 0-2283-6153

E-mail: FCCTeam3@bot.or.th